

# รวมภาพความประทับใจคอนเสิร์ต Shades of Love by Gob Saovanit



ผ่านไปอย่างสวยงามกับคอนเสิร์ต Shades of Love by Gob Saovanit ที่เปิดการแสดงถึง 2 รอบ ทั้งรอบเช้าเตอร์ในช่วง 14.00 น. และรอบกาล่าดินเนอร์ เวลา 19.00 น. ที่ห้องรามบุตรีบอลรูม ชั้น 7 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพมหานคร เวียงใต้ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา งานนี้เรียกว่าได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ชื่นชอบกันอย่างอบอุ่นแบบ Exclusive สุด ๆ รวมถึงได้เพลิดเพลินไปกับบทเพลงสากลสุดคลาสสิกจากศิลปินระดับโลก อาทิ Barbra Streisand, Carole King, Stevie Wonder, Rod Stewart พิเศษยิ่งขึ้นในรอบกาล่าดินเนอร์ที่เหล่าแฟน ๆ ของกบเสาวนิตย์ ได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารไทยแบบโมเดิร์นที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีตถึง 4 คอร์ส โดยเชฟพิชญ์ ฤทธิ์เกษม และเชฟแอนดรูว์ มาลดีนี่ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมของรางวัลมาเซอร์ไพรส์แฟน ๆ อย่างมากมายสำหรับคอนเสิร์ตทั้ง 2 รอบ ไม่ว่าจะเป็นบัตรกำนัลห้องพักและบัตรกำนัลรับประทานอาหารจากหลากหลายโรงแรมในเครือแอดคอร์ต รวมถึงรางวัลใหญ่อย่างตั๋วเครื่องบินสายการบินบริติชแอร์เวย์ ไปกลับกรุงเทพฯ – ลอนดอน

คอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจของ กบ เสาวนิตย์ นวพันธ์ นักร้องสาวเสียงคุณภาพหนึ่งในดีว่าของประเทศไทย ที่ตั้งใจกลับมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึงหลังจากงานคอนเสิร์ตเดี่ยวที่จัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้กบ เสาวนิตย์ ได้เชิญ “โช ยูนซง” (Cho Yoonseung) ศิลปินฝีมือจากระดับโลกซึ่งเป็นเพื่อนนักดนตรีชาวเกาหลีมาเป็น Music Director รวมถึงนักดนตรีชั้นเทพฝีมือระดับครูจากมหาวิทยาลัยดนตรี และเอก Crescendo มาตีกลองให้กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้อีกด้วย

โดยหลังจากเปิดตัวเจ้าของคอนเสิร์ตไปเรียบร้อยแล้ว ก็ได้แซกรับเชิญพิเศษ นภ พรธานี มาร้องคู่ในเพลง ลมหายใจ จากนั้นได้ยกเวทีให้กับ นภ พรธานี ขับกล่อมบทเพลงยอดฮิตกันต่อ โดยในงานนี้กบ เสาวนิตย์ ยังได้เปิดตัวเพลงใหม่อย่าง ครองหัวใจ (Surrender My Heart) ที่ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย วินท์ โอสถานนท์ เรียบเรียงโดย โช ยูนซง ซึ่งความพิเศษของเพลงนี้คือผลิตและถ่ายทำที่กรุงโซล เกาหลีใต้ทุกขั้นตอน ทำให้ผู้ชมได้สัมผัสกลิ่นอายความโรแมนติกไปตาม ๆ กัน และปิดท้ายคอนเสิร์ต Shades of Love อันแสนอบอุ่นไว้ด้วยซิงเกิ้ลแรกจากโปรเจกต์ Gob New Beginning กับเพลง ฉันจะนอนกอดเธอ เพลงบอกรักแนว Modern Rock ที่ทำให้ผู้ชมอินกันแบบสุด ๆ กับความประทับใจและอบอุ่นตามความตั้งใจที่กบ เสาวนิตย์ ต้องการมอบให้แก่แฟน ๆ นอกจากนี้กบ เสาวนิตย์ ยังได้ส่งมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากงานคอนเสิร์ตสมทบทุนมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มอบความสุข ความประทับใจ และยังทำให้ทุกท่านได้อิ่มบุญไปพร้อมกัน